



Thông điệp này hiện được đăng bằng tiếng Anh, Nga, tiếng Trung Giản thể, Somali, Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 7 tháng 9 năm 2021

Gửi đến: Nhân viên và Đối tác của Văn phòng ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS) và Acacia McGuire Anderson, Điều phối viên Việc làm Toàn bang Thứ nhất

Về việc: Hội thảo Trực tuyến về Tháng Nhận thức về Việc làm của Người Khuyết tật Toàn quốc

Một loạt các hội thảo trực tuyến Dừng Bữa trưa & Học hỏi (Lunch & Learn) miễn phí hàng tuần sẽ được tổ chức vào tháng 10 để kỷ niệm Tháng Nhận thức về Việc làm của Người Khuyết tật Toàn quốc (National Disability Employment Awareness Month, hoặc NDEAM).

Chủ đề cho của NDEAM năm 2021 là “Sự phục hồi của Hoa Kỳ: Được hỗ trợ bởi sự Hòa nhập (America’s Recovery: Powered by Inclusion),” phản ánh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng người khuyết tật được tiếp cận đầy đủ với việc làm và sự tham gia của cộng đồng trong quá trình phục hồi toàn quốc sau đại dịch COVID-19.

Người khuyết tật bị ảnh hưởng không cân xứng bởi đại dịch COVID-19 và mất việc làm với tỷ lệ cao hơn so với các đồng nghiệp của họ không bị khuyết tật. Người khuyết tật tại Tiểu bang Oregon, các nhà tuyển dụng và các chuyên gia sẽ chia sẻ những câu chuyện của họ và các nguồn lực/thông tin hỗ trợ để có được việc làm thành công.

Được tổ chức bởi Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (ODDS), Dịch vụ Phục hồi Hướng nghiệp (Vocational Rehabilitation), Ủy ban Người khiếm thị tại Tiểu bang Oregon và Sở Giáo dục Tiểu bang Oregon, các hội thảo trực tuyến hàng tuần này sẽ được tổ chức từ **buổi trưa đến 1 giờ**

chiều. Thứ Ba hàng tuần trong tháng Mười, bắt đầu từ ngày 5 tháng Mười.

Sau đây là chi tiết về cách tham gia chuỗi hội thảo trực tuyến:

- Đăng ký trước cho bất kỳ phiên hội thảo nào tại trang mạng:
<https://www.zoomgov.com/j/1602762553?pwd=VnZFSGEwSkc5c0Q3WTlxaTAxQ0FEUT09>

Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được một thư điện tử email xác nhận có chứa thông tin về việc tham gia hội thảo này.

ID cuộc họp: 160 276 2553; Passcode: 469718; One tap mobile
+16692545252,,1602762553#,,,,*469718# US (San Jose)
+16468287666,,1602762553#,,,,*469718# US (New York)

Liên kết phụ đề trực tiếp:

<https://www.streamtext.net/player?event=DHSOHA>

Chủ đề và lịch trình của loạt hội thảo:

Thứ Ba, ngày 5 tháng 10

Đổi mới việc làm trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19

Thứ Ba, ngày 12 tháng 10

Hành trình Việc làm của Thanh niên

Thứ Ba, ngày 19 tháng 10:

Tối đa hóa số giờ: Cách Điều hướng Dịch vụ

Thứ Ba, ngày 26 tháng 10

Khôi phục Lực lượng Lao động: Được hỗ trợ bởi sự Hòa nhập (hội thảo với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp)

Những người khuyết tật sẽ dễ dàng tham gia/tiếp cận với các phiên sự kiện này. Phụ đề và thông dịch Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) sẽ sẵn sàng phục vụ. Nếu có thắc mắc về khả năng tham gia/tiếp cận, hoặc yêu cầu sắp xếp hợp lý bao gồm phiên dịch ngôn ngữ, vui lòng liên hệ địa chỉ email DD.DirectorsOffice@dhsosha.state.or.us

Các yêu cầu sẽ được thực hiện tối thiểu trước 48 giờ diễn ra phiên hội thảo.

Đính kèm theo thông điệp này là tờ rơi thông tin về sự kiện và thẻ truyền thông xã hội mà có được chia sẻ trên kênh truyền thông của quý vị. Vui lòng cứ chia sẻ thông tin rộng rãi!

Xin cảm ơn sự công tác và hỗ trợ của quý vị đối với người dân Oregon mà đang mắc phải tình trạng khuyết tật trí tuệ và phát triển.

Trân trọng,

Lilia và Acacia

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi Braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận tất cả các cuộc gọi chuyển tiếp hoặc quý vị có thể gọi số 711 (đường dây dành cho người khiếm thính hoặc khuyết tật phát âm).